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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 
ของ 

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

…………………………………………………………………….. 

 ประชุมในวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุม ณ ห้อง SILK  1-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะท่ีเปิดประชุม 
112 ราย จำนวนหุ้น 13,141,708,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0510 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วท้ังหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 39 ราย เป็นจำนวน
หุ้น 115,245,774 หุ้น และรับมอบฉันทะ 73 ราย เป็นจำนวนหุ้น 13 ,026,463,224 หุ้น ครบองค์ประชุม โดยมี นายกำธร อุดมฤทธิรุจ  
ประธานคณะกรรมการ  ทำหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานที่ประชุม”) จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำ
ให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมท้ังสิ้น 137 คน จำนวนหุ้น 13,153,676,576 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.0948 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วท้ังหมด   

ประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้ามาร่วมประชุมในวันน้ี และมอบหมายให้ นายจอมทรัพย์ โลจายะ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)  โดยผู้ดำเนินการประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีแนะนำ
คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี รวมท้ังชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังน้ี  

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวมจำนวนท้ังสิ้น 8 ท่าน แต่เนื่องจากนางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระในปีน้ีและแจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังน้ัน บริษัทจึงมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 7 ท่าน ซ่ึงคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของคณะกรรมการท้ังหมดของบริษัท  

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายจอมทรัพย์ โลจายะ  รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
3. พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล      กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
5. นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์         กรรมการอิสระและรองประธานคณกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ 
7. นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านบัญชีและการเงิน 
   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศของบริษัท 
นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ 
1. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ    
2. นางสาวโสภาพรรณ  ทรัพย์ทิพยรัตนา  
3. นายพิพัฒน์ เอกวัฒนกิจ 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม วิธีการลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น ดังน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดๆก็ตาม ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
แต่ละวาระ ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง 

2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากเสียงท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีท่ีได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว  
บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตามท่ีผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วลงในระบบ 
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4. วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดย
นับเฉพาะเสยีงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

5. วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

6. วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

7. กรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
7.1 บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชือ่ของท่านผู้ถือหุ้น 
7.2 บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ 
7.3 บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระน้ันมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

8. การถามคำถามแต่ละครั้ง ขอให้ยกมือและแจ้งต่อท่ีประชุมถึงชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

9. เพื่อให้การประชุมวันน้ีกระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในท่ีประชุมเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวาระท่ี
ประชุมเท่าน้ัน สำหรับคำถามอื่นๆ ท่ีไม่ได้ตอบในท่ีประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระท่ีประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุม 

ท้ังน้ี ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็น
ส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หลังจากน้ัน ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรองแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติทบทวนคู่มือมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน 

มติ ท่ีประชุมไดร้ับทราบเรื่องการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบริษัท 

หมายเหต ุ:  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 

ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระท่ี 2 ดังน้ี  

ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 โดยมี
สำเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 1) 

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระท่ี 2  โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังน้ี 

1. นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล  (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวชื่นชมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีน้ีของบริษัทท่ีเป็นลักษณะ onsite และขอบคุณท่ี
บรรจุวาระรับรองรายงานประชุมผู้ถือหุ้นในปีท่ีผ่านมา โดยระบุคำถามคำตอบโดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้อ่าน  
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นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอบคุณสำหรับคำชื่นชมและบริษัทยินดีท่ีจะตอบคำถามของท่าน 
ผู้ถือหุ้นทุกคน 

2. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : เสนอแนะสำหรับผู้ท่ีมีคำถามคำตอบขอให้ส่งรายงาน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนท่ีจะส่งเป็นทางการ  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : รับทราบข้อเสนอแนะ 

เมือ่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 
2565 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 2 ดังน้ี 

เห็นด้วย 13,149,638,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 13,149,638,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 41,000 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต:ุ 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 7,971,001 หุ้น 
 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่

ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 

ผูด้ำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ชี้แจงให้ท่ีประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 
ปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยสรุป ดงันี้ 

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565 

➢ เดือนมกราคม บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงนามสัญญาซ้ือขายหุ้นธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายหุ้นท่ีถือในบริษัท SOLAR NT 
HOLDINGS PTE. LTD. ในสัดส่วน 49% เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน 

➢ เดือนกรกฎาคม บริษัท มิเลนเน่ียม แอคท์ จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนเพิ่มเติม 14% ในบริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด ซ่ึ ง
ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 23.60 เมกะวัตต์ ภายหลังการเข้าลงทุน
เพิ่มเติม ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% 

➢ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 14 บริษัท พร้อมปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนจากขยะ ในโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ปี 2565 – 2573 

➢ เดือนพฤศจิกายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน ของบริษัท หนองคายน่าอยู่ จํากัด ดำเนินการจ่ายไฟฟ้ าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีปริมาณซื้อขายไฟตามสัญญา (PPA) 6 เมกะวัตต์ เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตรวม 1,548.32 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 1,518.32 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่าง
พัฒนาโครงการ 30 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
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✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศไทย (100 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 563.6 เมกะวัตต ์
✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (9 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต ์
✓ โอนขายเข้า SUPEREIF (19 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต ์
✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศไทย (2 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต ์

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 516 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 50 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 466 เมกะ
วัตต ์ประกอบด้วย 

✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต ์
✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการและเตรียมการดำเนินการในประเทศเวียดนาม (4 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต ์
✓ อยู่เตรียมการดำเนินการในประเทศไทย (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 45 เมกะวัตต ์

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 64 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินงานแล้ว 24 เมกะวัตต์ อยู่
ระหว่างพัฒนาโครงการ 40 เมกะวัตต ์

4. ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพ่ือการอุปโภค  
5. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวม 

จากผลการดำเนินงาน ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นจากโครงการพลังงานทดแทนท่ีเพิ่มขึ้น และมีหน้ีสินเพิ่มขึ้น
จากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพื่อนำไปใช้ในโครงการ 

บริษัทมีรายได้รวมจากงบการเงินรวมในปี 2565 จำนวน 9,571 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการการขายและบริการจำนวน 
9,361 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน จำนวน 8,932 ล้านบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย
จำนวน 4,512 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนาม จำนวน 3,247 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมท่ี
ประเทศเวียดนาม จำนวน 412 ล้านบาท และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ จำนวน 761 ล้านบาท และ (2) มีรายได้จากธุรกิจ
การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 280 ล้านบาท ในขณะท่ี (3) มี
รายได้จากธุรกิจอื่น จำนวน 149 ล้านบาท ซ่ึงในจำนวนน้ีเป็นรายได้จากการขาย  International Renewable Energy Certificate หรือ I-REC 
ประมาณ 47 ล้านบาท ท่ีเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2565  

เมื่อพิจารณาในส่วนของกำไรขั้นต้น พบว่าจากการดำเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 4,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
492 ล้านบาท บริษัทมี EBITDA 7,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น EBITDA Margin 81% ซ่ึงสะท้อนถึงความสามารถ
ในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทได้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แต่เมื่อรวมกับ (1) รายการปรับปรุงที่ไม่ใช่ตัวเงินได้แก่ ผลขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) 13 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 546 ล้านบาท และ (2)รายการต้นทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 777 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 733 ล้านบาท 
ลดลง 2,001 ล้านบาท หรือลดลง 73% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ท้ังน้ี บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ภายใต้กรอบแนวคิด การดำเนินธุรกิจยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ พร้อมสู่เป้าหมายท่ีจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1 ,000 เมกะวัตต์ ในปี 2568 รวมถึง
ต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการเข้าสู่ธุรกิจจัดหาใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต มุ่งเน้นการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการนำนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต  เพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อีกท้ังยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ดำเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีวางไว้ตาม
เป้าหมายในระยะยาวเพ่ือผลักดันให้กลุ่มบริษัท “เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน” ตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัทต่อไป  
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จากน้ันผูด้ำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระท่ี 3  โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังน้ี 

1. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมท่ีประเทศเวียดนาม กำลัง
การผลิต 30 เมกะวัตต์ ท่ีก่อสร้างเสร็จแล้ว  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โครงการดังกล่าวท่ีก่อสร้างเสร็จแล้ว และมีความพร้อมท่ีจะเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ท้ังน้ี จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ช่วงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเวียดนาม ใน
ส่วนน้ีบริษัทจะได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด 

เมื่อไมมี่ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล
การดำเนินงานประจำปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 

 มติ ท่ีประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565  ท่ีผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ                               

หมายเหต ุ:  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ชี้แจงต่อท่ีประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจำปี ( สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลำดับท่ี 2) ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีซ่ึงสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  

 (หน่วย : ล้านบาท) 
รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 83,851.45 44,522.36 
หน้ีสินรวม 62,351.93 32,582.13 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 21,499.52 11,940.23 
รายได้จากการขายและบริการ 9,361.11 515.83 
รายได้รวม 9,571.41 2,503.89 
กำไรขั้นต้น 4,675.16 106.35 
กำไรสำหรับป ี 732.54 133.04 
กำไรสำหรับป ี- ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่ 665.32 133.04 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 44,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,556 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
จากลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ดำเนินการเพิ่มขึ้น มีหน้ีสินรวม 32,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,716 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.56% จากหน้ีสินสถาบัน
การเงินและการออกหุ้นกู้สำหรับรองรับการดำเนินงานต่างๆ  

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 618 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.80% ทำให้มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 
จำนวน 133 ล้านบาท 

งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 83,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,322 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.12% ประกอบด้วย
สินทรัพย์ดำเนินงานจำนวน 65,314 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 18,537 ล้านบาท มีหน้ีสินรวม 62,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,256 ล้านบาท หรือ
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เพิ่มขึ้น 5.51% ประกอบด้วย หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจำนวน 56,956 ล้านบาทและหน้ีสินอื่นจำนวน 5,395 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 21,500 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.31% เนื่องจากกำไรท่ีเกิดขึ้นในปี 2565 

งบกำไรขาดทุน 

รายได้จากการดำเนินงาน 
บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 9,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 831 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.74% เมื่อเทียบปีก่อน โดยมีสัดส่วน

รายได้หลักมาจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 48% โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม 35% โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม 4% โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 8% และมีสัดส่วนรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2% และ 1% ตามลำดับ 

ต้นทุนขายและบริการ 
บริษัทมีต้นทุนขายและบริการในปี 2565 จำนวน 4,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  339 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.81% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซ่ึง

สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ในแต่ละธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2565 จำนวน 828 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท หรือลดลง 8.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซ่ึง

สอดคล้องจากนโยบายการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัท 

ต้นทุนทางการเงิน 
บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2565 จำนวน 2,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 777 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.69% เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดย

ส่วนหน่ึงเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีเพิ่มขึ้น โดยเงินกู้ยืมท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศ จากการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินในเดือนมิถุนายน 
2564 เพื่อนำมาชำระให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนาม และมาจากสินเชื่อ Trust Receipt เพื่อใช้
ชำระสินค้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมท่ีประเทศเวียดนามจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Bac Lieu Wind Power และโครงการ 
Soc Trang Wind Power ประกอบมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลอดท้ังปี รวมถึงมีต้นทุนทางการเงินจากหุ้นกู้ ท่ีมีการออกและเสนอขาย
เพิ่มขึ้นต้ังแต่ช่วงไตรมาส 1,ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ปี 2565   

กำไรสำหรับป ี
บริษัทมีกำไรสำหรับปี 733 ล้านบาท ลดลง 2,001 ล้านบาท หรือลดลง 73% เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายการปรับปรุงท่ีไม่ใช่ตัว

เงินได้แก่ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 13 ล้านบาท ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
546 ล้านบาท และรายการต้นทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 777 ล้านบาท หากพิจารณาความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทมี EBITDA 7,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น EBITDA Margin 81% ซ่ึงสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไร
จากการดำเนินงานของบริษัทได้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน 

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระท่ี 4  โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังน้ี 

1. นางสาวภัทรญา อังคะเดชาชาติ (ผู้ถือหุน้) : ในปีท่ีแล้ว ได้รับผลกระทบจากต้นทุนทางการเงินค่อนข้างหนัก ในปีน้ีบริษัทมี
นโยบายในการแก้ไขอย่างไรบ้าง  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เน่ืองจากหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แนว
ทางการแก้ไขท่ีบริษัทดำเนินการ มีดังนี้ 
(1) เงินท่ีได้รับจากโครงการร่วมทุนกับ ACEN จากการขายหุ้นของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (SNT) ในสัดส่วน 

49% โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 เฟส ในเฟสท่ี 1 จะแล้วเสร็จใน 31 พฤษภาคม 2566 ซ่ึงเงินท่ีได้รับในแต่ละ
เฟสน้ัน ส่วนหน่ึงจะนำมาลดหน้ีสินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

(2) นอกจากการดำเนินการในข้อ (1) แล้ว ปัจจุบันบริษัทยังมีแผนงานท่ีจะหา partner เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการลมท่ี
ประเทศเวียดนาม ซ่ึงเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต ์ 
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(3) การพิจารณาปรับสัดส่วนเงินกู้ยืมให้เป็นเงินสกุลบาทมากขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยสกุลเงินบาทยังอยู่ในช่วงประมาณ 5% 
ซ่ึงต่ำกว่าดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาก  

โดยคาดว่าจะใชเ้วลาในการดำเนินการตามแผนงานประมาณ 1 ปี เพื่อให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลง 

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าบริหารด้านบัญชีและการเงิน) : กล่าวเสริมว่า ตามท่ีคุณจอมทรัพย์ชี้แจงไป
เป็นแผนท่ีบริษัทวางไว้เพื่อดำเนินการในปีน้ี นอกจากน้ีแล้ว มีบางส่วนท่ีบริษัทได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ต้นปี คือ การ
บริหารจัดการกระแสเงินสดในแต่ละโครงการ และเบิกเงินกู้น้อยกว่าวงเงินท่ีสถาบันการเงินอนุมัติ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย 
และเรื่องของภาระดอกเบีย้น้ี เป็นสิ่งท่ีท้ังคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้ความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการในปีน้ี 

2. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : บริษัทมีการกำหนดสัดส่วนเงินกู้สกุลต่างประเทศและ
เงินสกุลบาทหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงท้ังเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียน 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เน่ืองจากรายได้ในประเทศเวียดนามเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมี
เงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  รายได้และหน้ีสินอยู่ในสกุลเดียวกันหรือเทียบเท่า ในส่วนน้ีความเสี่ยงถือเป็น Natural 
hedge แต่ในแง่งบการเงิน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการรับรู้ทางด้านบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ในทุกไตรมาส 

3. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น จำนวน 1,417.68 ล้านบาท 
ท่ีระบุในหมายเหตุประกอบงบข้อ 16 ระบุว่า เป็นการให้กู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงแก่บริษัทอื่น และผู้กู้ผิดนัดเนื่องจาก
หยุดประกอบกิจการชั่วคราว อยากทราบว่าจะมีความเสี่ยงกับบริษัทมากน้อยอย่างไร และบริษัทแห่งน้ันประกอบธุรกิจอะไร 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เงินกู้ยืมท่ีบริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่รัฐวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะ ในช่วงท่ีมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ได้เกิดการประท้วงและโรงงานถูกสั่งหยุดชั่วคราว ซ่ึงหากโรงงาน
ดังกล่าวได้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นและกลับมาดำเนินงานตามปกติ บริษัทย่อยจะได้รับการชำระหน้ีตามปกต ิ 

4. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : โรงไฟฟ้าขยะจะมีปัญหาหลักจากการจัดเก็บขยะไม่
ถูกต้อง ซ่ึงจะทำให้โรงไฟฟ้าขยะมีต้นทุนในส่วนน้ีสูง จะมีการบริหารจัดการอย่างไร  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขยะจำนวน 3 โรง คือ ท่ี
จังหวัดสระแก้ว 1 โรง, จังหวัดพิจิตร 1 โรง และจังหวัดหนองคาย 1 โรง ซ่ึงในแต่ละ division ของขยะ มีกำไรทุกโครงการ 
ยกเว้นโครงการท่ีจังหวัดหนองคาย ท่ีเพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อไตรมาส 4 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนจากขยะจะต้องใช้เวลา 4 – 6 เดือน เพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านเชื้อเพลิง  

5. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : สอบถามสัดส่วนรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมท่ีเปิดดำเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว 1 โครงการ กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ท่ีประเทศเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วน 4% ของรายได้ท้ังหมดของบริษัท  

6. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมคิดค่า
เสื่อมราคากี่ปี 

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โดยเฉลี่ยจะตัดค่าเสื่อมราคาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) 
ประมาณ 20 - 25 ปี 

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าบริหารด้านบัญชีและการเงิน) : กล่าวเสริมว่า หลักๆแล้ว แผงโซล่าร์ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์หลักจะมีการรับประกัน 25 ปี ถ้าเป็น investor จะรับประกัน 5 – 10 ปี บริษัทจะตัดค่าเสื่อมราคาตามการใช้งาน
และการรับประกัน อุปกรณ์ส่วนใหญย่ังคงสามารถใช้งานได้มากกว่าการรับประกัน 

7. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : บัตรส่งเสริม BOI ท่ีบริษัทได้รับน้ัน ครอบคลุมตลอด
ระยะเวลาท่ีได้ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าหรือไม่ และหากหมดอายุแล้วจะได้ต่อหรือไม ่ 
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นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ) : อายุของบัตรส่งเสริม BOI 
ขึ้นอยู่กับแต่ละบัตร เมื่อหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ แต่บริษัทยังคงได้รับสิทธิทางภาษีต่อไปอีก 5 ปี  

8. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : เสนอให้เปิดเผยจำนวนท่ีได้รับสิทธิ BOI และบริษัทใช้
สิทธิไปเท่าไหร ่ 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอบคุณสำหรับขอ้เสนอแนะ 

9. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบว่า ผลขาดทุนค่าเผื่อด้านเครดิตจำนวน 35.66 ล้านบาท หมายถึง บริษัทเผื่อ
ไว้สำหรับบริษัทย่อย หรือเจ้าหน้ีเผื่อไว้สำหรับบริษัท 
นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชี) :  ผลขาดทุนด้านเครดิตจะเป็นไปตามเกณฑ์ทางบัญชี เมื่อบริษัทมีเงินให้กู้ยืม 
จะต้องมีการคำนวณคาดการณ์ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นหน้ีเสีย แต่ต้องตั้งขั้นต่ำตามมาตรฐานบัญช ี
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : กล่าวเสริมว่า การท่ีบริษัทย่อยเป็นเจ้าหน้ีและ
ให้เงนิกู้ยืมแก่บริษทัอื่น การตั้งค่าเผื่อดังกล่าวจึงเป็นการตั้งสำหรับบริษัทย่อย 

10. นายเรืองชัย โชคชัยมงคล  (ผู้ถือหุ้น) : จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นในปี 2565 บริษัทมีการป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม ่ และคาดการณ์ว่าในปีน้ีจะขาดทุนหรอืไม่ 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เงินกู้ยืมของบริษัทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  ส่วนรายได้เป็นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ในแง่การบริหารความเสี่ยง หากรายได้และหน้ีสินเป็นสกุลเดียวกัน จะเป็นการป้องกันความเสี่ยง
กันเองอยู่แล้ว การรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นการรับรู้ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน แต่หากบริษัทเข้าไปป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน จะเกิดผลกระทบในแง่ของเงินสดทันที ดังน้ัน ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจว่า เมื่อสกุลเงินของรายได้และ
หน้ีสินอยู่ในสกุลเงินเดียวกันแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยง ซ่ึงจะไม่มีผลเสียหายกับเงินสด แตใ่ห้ผลกระทบ
ทางบัญชีเท่าน้ัน  
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : กล่าวเสริมว่า ในงบการเงินเหมือนเกิดผล
ขาดทุน แต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทไม่ได้ขาดทุน เน่ืองจากเงินกู้ยืมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐและรายได้ท่ีนำมาชำระหน้ีก็เป็น
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน  ในแง่ของกระแสเงินสดบริษัทไม่ได้ขาดทุน แตใ่นการรับรู้ทางบัญชีตราบเท่าท่ีไม่ได้มีการ
ชำระหน้ี การรายงานทางบัญชีต้องรายงานเป็นสกุลเงินบาท จึงต้องมีการแปลงค่าเงินกู้ยืมจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงิน
บาท ณ วันท่ีปิดบัญชี  

เมือ่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี   
ตามรายละเอยีดท่ีเสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 ดังน้ี 

เห็นด้วย 13,134,298,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 13,134,298,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 18,728,500 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต:ุ 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 15 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 3,346,577 หุ้น 
 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่

ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชี้แจงต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) 
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสำรองน้ีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 133,039,425.47 บาท ดังน้ัน บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุน
สำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซ่ึงเท่ากับ 133,039,425.47 x 5% = 6,651,971.27 บาท 

การจ่ายเงินปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละ
งวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ท้ังน้ี ตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ในปี 2566 จึง
เสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565                                    

สรปุการจัดสรรกำไรเปน็เงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2565 ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2565 (ปีท่ีเสนอ) 2564 
1. กำไรสทุธจิากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 133,039,425 320,742,365 
2.  หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) 6,651,971.27 16,037,118.25 
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  

งดจ่ายเงินปันผล 
0.006 

4 รวมเงินปันผลจา่ยทั้งสิ้น (บาท) 164,096,838.64 
5.  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 51.16% 

 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

1. อนมุัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธปิระจำปี ซึ่งเท่ากับ 6,651,971.27 บาท 
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2566 

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระท่ี 5  โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังน้ี 

1. นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล  (ผู้ถือหุ้น) : อยากให้ช่วยพิจารณาในเรื่องการจ่ายเงินปันผล เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาลงทุน
คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ขอให้บริษัทพิจารณาในส่วนของกำไรท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างปีน้ี เพื่อนำมา
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้มีการหารือในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังในเรื่องการ
ปรับกลยุทธ์ แนวการดำเนินงานตลอดเวลาท่ีผ่านมา รวมถึงการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึง
กรรมการทุกคน ให้การสนับสนุน ให้ความรู้และคำแนะนำตลอดมา ได้มีการนำรายได้พิเศษจากเงินท่ีได้รับจากการขายหุ้น
ของ SNT ในสัดส่วน 49% จาก ACEN จำนวน 165 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 เฟส โดยท่ีเฟสแรก 
จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 ส่วนในเฟส 2 – 4 จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายนถึง
พฤศจิกายน 2566  เข้ามาพิจารณาเป็นทางเลือกหน่ึงที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 
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2. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : อยากให้บริษัทพิจารณาการออก warrant เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น  
นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : เสนอทางเลือกเสริม หากบริษัทพิจารณาออก warrant 
ควรออกในราคาประมาณ 50% ของราคาตลาดหรือกำหนดราคาในการใช้สิทธิในช่วงต่าง ๆ และหากเป็นไปได้อยากให้
บริษัทสำรองรักษาระดับเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น และกันออกจากเงินท่ีนำไปลงทุน  
นายธรรมนูญ วุฒิรงค์ (ผู้ถือหุ้น) : สนับสนุนการเสนอทางเลือกของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณา
สำรองจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำให้แก่ผูถ้ือ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้นท่ีลงทุนกับบริษัท  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของทุกท่าน และบริษัทไม่ได้น่ิงนอนใจ
ในเรื่องดังกล่าว ในขณะน้ีอยู่ระหว่างพิจารณาหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

เมือ่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิม่เติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซ่ึง
เท่ากับ 6,651,971.27 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เน่ืองจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2566 รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ี 5 ดังน้ี 

เห็นด้วย 13,102,222,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6141 
ไม่เห็นด้วย 50,763,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3859 
รวม 13,152,985,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 41,000 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต:ุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ 
งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท 

ผูด้ำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชี้แจงต่อที่ประชุม ดังน้ี 

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการข้อท่ี 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่ง 1 ใน  3 ถ้าจำนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในตำแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

สำหรับการประชุมครั้งน้ี กรรมการผู้ท่ีจะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีรายนามดังต่อไปน้ี  
1 นายกำธร อดุมฤทธริุจ ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ 
3 นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ท้ังน้ี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล
มายังบริษัท 

คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง 
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ 
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยท่ี 1) คณะกรรมการ
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บริษัท และข้อย่อยท่ี 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี 2) และเห็นสมควรเสนอท่ีให้ประชุมผู้ถือ
หุ้นพจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ และ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ  เป็นกรรมการเดิมซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง  

2) นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ เป็นกรรมการเดิมซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้แจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อ ดังน้ัน บริษัทได้สรรหากรรมการท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดท่ีเกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
แทนนางสาววนิดา มจัฉิมานนท์ กรรมการท่ีครบตามวาระในครั้งน้ี     

โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากน้ีแล้ว นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ัง ได้
นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท 

จากนั้น ผู้ดำเนนิการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระท่ี 6  โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังน้ี 

1. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : ขอให้ท่านกรรมการใหม่ท่ีได้รับการเสนอชื่อแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระแสดงวิสัยทัศน์ 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เน่ืองจากกรรมการท่ีได้รับเสนอชื่อท่านใหม่ติดภาระกิจในวันน้ี จึง
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

เมือ่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ และ 
นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง และอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง 
แทนนางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ กรรมการท่ีครบตามวาระในครั้งน้ี รายละเอียดท้ังหมดตามท่ีเสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระท่ี 6 ดังน้ี 

1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ 
เห็นด้วย 12,327,556,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.7241 
ไม่เห็นด้วย 825,470,446 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 6.2759 
รวม 13,153,026,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ตำแหน่ง กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ 
เห็นด้วย 12,475,449,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8485 
ไม่เห็นด้วย 677,576,699 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 5.1515 
รวม 13,153,026,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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3) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็นกรรมการแทน นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ ที่ออกตามวาระ  
เห็นด้วย 12,477,972,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8680 
ไม่เห็นด้วย 675,012,701 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 5.1320 
รวม 13,152,985,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 41,000 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต:ุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ 
งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชี้แจงต่อที่ประชุม ดังน้ี 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และข้อบังคับข้อท่ี 14 ของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย ซ่ึงได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนท่ีมีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2565 

ค่าตอบแทน 
ค่าเบ้ียประชุม (บาท/ครั้ง/คน) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ปี 2566 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2565 (บาท/ครั้ง/คน) 
1.  คณะกรรมการบริษัท    

• ประธานกรรมการ 30,000 30,000 - 

• รองประธานกรรมการ 20,000 20,000 - 

• กรรมการ 15,000 15,000 - 

2. คณะกรรมการชุดย่อย    
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ    

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 31,000 31,000 - 

• รองประธานกรรมการตรวจสอบ 21,000 21,000 - 

• กรรมการตรวจสอบ 11,000 11,000 - 

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

• ประธานกรรมการ 31,000 31,000 - 

• รองประธานกรรมการ 21,000 21,000 - 

• กรรมการ 11,000 11,000 - 
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2) ค่าตอบแทนรายปี 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน) ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน) เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ปี 2566(ปีทีเ่สนอ) ปี 2565 (บาท/รายปี/คน) 
1.  คณะกรรมการบริษัท    

• ประธานกรรมการ 840,000 480,000 360,000 

• รองประธานกรรมการ 600,000 360,000 240,000 

• กรรมการ 360,000 360,000 - 

2. คณะกรรมการชุดย่อย    
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ    

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000 480,000 120,000 

• รองประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 360,000 120,000 

• กรรมการตรวจสอบ 360,000 360,000 - 

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

• ประธานกรรมการ 600,000 480,000 120,000 

• รองประธานกรรมการ 480,000 360,000 120,000 

• กรรมการ 360,000 360,000 - 
  หมายเหตุ :  กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่ 

(1.) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
(2.) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท 
(3.) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน (CFO) 

3)  โบนัสประจำปี 

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการท่ีมิใช่เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์
ดังตอ่ไปน้ี 

กำไรสุทธิ อตัราการจ่ายโบนสั (บาท) 
ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท กรรมการไม่ขอรับโบนัส 
ตั้งแต่ 1,200 ล้านบาทขึ้นไป พิจารณารวมแล้วไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/ต่อคน 

หมายเหตุ :  1) “กำไรสุทธิ”  ให้หมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัทใหญ ่ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท 
 2)  กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่ 

2.1 นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
2.2 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท 
2.3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน CFO) 

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ:   - ไม่มี – 

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระท่ี 7 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังน้ี 

1. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : ขอทราบเหตุผลในการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายปี
ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าบริหารด้านบัญชีและการเงิน) : เป็นการพิจารณาปรับค่าตอบแทนเพิ่มให้อยู่ใน
ระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทอยู่ ซ่ึงสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการอุทิศเวลาให้แก่บริษัท การ
ร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของบริษัท 
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2. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดนโยบายไว้ หากไม่
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นกรรมการไม่ขอรับโบนัสประจำปี  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ  

3. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : สอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาโบนัสประจำปี
ของกรรมการ “กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท” หมายถึงกำไรจากงบการเงินของบริษัทหรืองบการเงินรวม  
นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าบริหารด้านบัญชีและการเงิน) : พิจารณากำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท 
จากงบการเงินรวม ซ่ึงจะปรากฏในรายการการแบ่งกำไร “ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ”่ ในงบกำไรขาดทุน 

4. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : ขอให้ระบุชัดเจนในการบันทึกการประชุม ว่าเป็นการ
พิจารณาจากส่วนใด 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : รับทราบข้อเสนอแนะ 

5. นายสมคิด ยงกฤตยา (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสมกมล ยงกฤตยา) : ในวาระท่ี 5 เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล “บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการฯ” หลักเกณฑ์การจ่ายน้ัน แตกต่างกันกับการจ่ายโบนัสของกรรมการ ท่ีพิจารณาจากงบการเงินรวม 
เพราะเหตุใดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงกำหนดให้จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตามกฎหมายแล้วการจ่ายเงินปันผล จะต้องจ่ายจากกำไรจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการเท่าน้ัน  

6. นายเรืองชัย โชคชัยมงคล (ผู้ถือหุ้น) : การกำหนดค่าตอบแทนรายปีท่ีเพิ่มขึ้นมาควรจะสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือสอดคล้องกับผลกำไรที่เพ่ิมขึ้นในปีท่ีแล้วอย่างน้อย 5%  ไม่เห็นด้วยกับการเสนอ 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ 

เมือ่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 ดังน้ี  

เห็นด้วย 12,892,344,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0132 
ไม่เห็นด้วย 261,291,294 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.9865 
งดออกเสียง 41,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 

รวม 13,153,676,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต:ุ 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 650,000 หุ้น 
 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสี ยง  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชี้แจงต่อที่ประชุม ดังน้ี 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญั ติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท นอกจากน้ี ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ซ่ึงมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มี
การหมุนเวียนผูส้อบบัญชี ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด
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รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายน้ันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี
บัญชีติดต่อกัน บริษัทจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 

1. ผู้สอบบัญช ี 

 รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 

1 คุณโสภาพรรณ  ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523  หรือ 2 ปี (ปี 2563 – ปี 2564) 
2 คุณชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301  หรือ 5 ปี (ปี 2559–ปี 2562 และปี 2565) 
3 ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800  หรือ - 
4 คุณวัลลภ  วิไลวรวิทย์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797   - 

 

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็น 
ผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท 

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน  1,300,000 บาท ดังมรีายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
                                                                          หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ปี 2566 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ปี2565 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

1,300,000.00 1,440,000.00 (140,000.00) 
หมายเหต:ุ ซ่ึงไม่รวมค่าบริการอืน่ และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทจ่ายตามจริง 

ท้ังน้ี เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 118 บริษัท ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
วงเงินประมาณ 28,562,209.06 บาท เพิ่มขึ้น 3,664,040.04 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัท
ย่อย และ/หรือ ปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซ่ึง
คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2566 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 
2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระท่ี 8 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังน้ี 

1. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : ค่าสอบบัญชีปี 2566 เพิ่มขึ้น 3.66 ล้านบาท เกิดจาก
สาเหตุใด 
นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าบริหารด้านบัญชีและการเงิน) : ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยท่ีเพิ่มขึ้น เกิดจาก 
2 ส่วน ได้แก่ ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศเพิ่มขึ้นจากการตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในระหว่างปี 2565 และเน่ืองจาก 

SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (SNT) ท่ีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทท่ีทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีประเทศ
เวียดนาม จะต้องจัดทำงบการเงินรวมบนบริษัท SNT ด้วย รวมถึงบริษัทย่อยอื่นท่ีเริ่มมีการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่า
สอบบัญชีในส่วนน้ีเพิ่มขึ้น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามท่ีเสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้น
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 8 ดังน้ี 
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เห็นด้วย 13,153,676,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 13,153,676,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต:ุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ 
งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท   

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชี้แจงต่อที่ประชุมดังน้ี  

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ให้รองรับการบริหารจัดการ
ประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมท้ังอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ข้อบังคับ
บริษัทมีความสอดคล้องกับแก้ไขกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทรวมท้ังสิ้น 3 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อ21,  
ข้อ25 และ ข้อ39 รายละเอียดของข้อบังคับท่ีแก้ไขทั้งหมดปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 6  

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมท้ังสิ้น 3 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อ
21, ข้อ25, และข้อ39 รวมท้ังอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลท่ีกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมท้ังแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และ
เหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ 

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามในวาระท่ี 9  โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังน้ี 

1. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : หากแก้ไขข้อบังคับแล้ว จะไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ onsite ใช่หรือไม่ 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ยังมีการจัดประชุมแบบ onsite แต่แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจัดประชุมแบบ onsite ได้ และเป็นทางเลือกให้บริษัทได้พิจารณา
รูปแบบการประชุมในปีต่อไปด้วย ซ่ึงอาจจะจัดขึ้นแบบ onsite  เพียงอย่างเดียว หรือจัดในลักษณะท่ีเป็น Hybrid เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม   

2. นายวิวัฒน์ คูสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : ในส่วนของข้อความ “อนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลท่ี
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ” 
มีความเห็นว่า หากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วบริษัทก็สามารถไปดำเนินการตามมติของผู้ถือหุ้นได้ จึงไม่ต้องเสนอในส่วนน้ีให้ท่ี
ประชุมอนุมัติ 
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ข้อความดังกล่าวเป็นไปตามท่ีฝ่ายกฎหมายเสนอมา 

เมือ่ไม่มคีำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมท้ังสิ้น 3 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อ21, ข้อ25 และ ข้อ39 
ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ รวมท้ังอำนวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 9 ดังน้ี 
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เห็นด้วย 13,153,676,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 13,153,676,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง   

ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต:ุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา 

 

คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น 

1. นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล  (ผู้ถือหุ้น) :   ขอบคุณการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีน้ี และหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว  
จะนำเรื่องไปเสนอแก่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้จัดให้มีการประชุมแบบ onsite และออนไลน์พร้อมกัน
ในทุกบริษัท เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
 

เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว  ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.29 น. 

 

 

        ลงชื่อ……….……....………………....................…ประธานท่ีประชุม 

                         (นายกำธร อุดมฤทธิรุจ) 

 

รับรองว่าถูกต้อง   

   

  

ลงชื่อ……………………….……..…………..…….กรรมการ    

     (นายจอมทรัพย์ โลจายะ) 
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เอกสารแนบท้ายการประชุม 
คำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งล่วงหน้ามาที่ช่องทางอีเมล์ 

นายวิทวัส อุทายะ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังน้ี 

1. โอกาสใน Private PPA มีมากน้อยเพียงใด และตอนน้ีมีเท่าไหร่แล้ว 
ตอบ ปัจจุบัน Private PPA ของกลุ่มบริษัทท่ีดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนาคือโครงการ
พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์กับมหาวิทยาลัยมหิดล 14 เมกะวัตต์ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 

2. PPA ไทยใหม่ท่ีเพิ่งได้ มี IRR ประมาณเท่าไหร่ ท้ังในส่วน Solar, Wind Solar Hybrid และเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับท่ียื่น  
ตอบ โครงการท่ีบริษัทได้รับสัญญาซ้ือขายไฟ (PPA) จากการประมูล มี 19 โครงการ ประกอบไปด้วย (1) พลังงานแสงอาทิตย์ 13 
โครงการ (2) พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ 4 โครงการ (3) พลังงานลม 1 โครงการ และ (4) พลังงานความร้อนจากขยะ  
1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 361.196 เมกะวัตต ์คิดเป็นสัดส่วน 70% ของจำนวนโครงการท่ียื่นประมูลท้ังหมด 

3. เงินกู้ยืม Project Finance จะชำระคืนเงินกู้ครบใน 10 ปี หลังจากนั้นบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากการไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นและ
ดอกเบีย้ใช่หรือไม่ และหากหลังจาก 10 ปี แล้วค่าเสื่อมแผง Solar จะมีผลต่อรายได้เยอะไหม 
ตอบ ใช่ สำหรับแผงโซลาร์บริษัทมีการดูแลรักษาตามแผนงานประจำปีทุกปี จึงไม่มีผลต่อรายได้ 

4. หลังเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ SPP Hybrid ท่ีจังหวัดสระแก้ว อยากทราบรายไดแ้ละอัตรากำไรเป็นเท่าไหร ่
ตอบ เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีเพิ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อเดือนมกราคม 2566 การผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในระดับท่ีดี แต่ต้องดู
ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าท้ังปีด้วยว่าจะเป็นอย่างไร ในส่วนของรายได้และอัตรากำไร ปัจจุบันอยู่รหว่างปิดงบการเงินไตรมาส 1/2566 
บรษัิทจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2566 แล้ว 

5. โครงการลม Soc Trang ท่ีก่อสร้างเสร็จแล้ว กรณี worse case ไม่สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้จะมีความเสียหายเท่าไหร่ เท่ากับ
มูลค่าโครงการหรือไม่ หรือสามารถนำเครื่องจักรและอุปกรณ์จำหน่ายเพือ่ลดความเสียหายนี้ได้หรือไม ่

6. โครงการ Bac Lieu/ Phu Yen ท่ีก่อสร้างไปแล้ว หากโครงการไปต่อไม่ได้ ความเสียหายมากน้อยแค่ไหน 

ตอบ กรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ท้ังโครงการ Soc Trang และ Bac Lieu ความเสียหายจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินท่ี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีลงทุนไปแล้ว สำหรับโครงการ Phu Yen ยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดกรณีดังกล่าวเป็นไปได้
น้อยมากๆ ท้ังนี้ ประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ เพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เพียงแต่ในช่วงท่ีเกิดการระบาดของโรคโควิค 19 ทำให้การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ หยุดชะงักไป ประกอบกับมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาลเองในช่วงต้นปี แต่บริษัทยังคงมั่นใจว่า หากสถานการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติ ท้ัง 3 โครงการ จะสามารถ
ดำเนนิโครงการจนสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ 

7. ท่ีดินท่ีตัง้โรงไฟฟ้าในประเทศไทยและเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินซ้ือขาดหรือท่ีดินเช่า ในส่วนน้ีมองเป็น Hidden Assets ไดห้รือไม ่
ตอบ ท่ีดินท่ีตั้งโครงการในประเทศไทยเป็นท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ซ่ึงในอนาคตก็จะต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ใน
ประเทศเวียดนามเปน็ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเวียดนาม ซ่ึงมีการรับรู้เป็นสนิทรัพย์สิทธกิารใชบ้นงบการเงิน 

8. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ท่ีบริษัทเข้าซ้ือหุ้นในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด ท่ีรอ
หนังสือรับซ้ือไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้าง หากดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่ได้มีความเสียหายหรือไม่ 
ตอบ ปัจจุบันยังรอสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเข้าซ้ือหุ้นในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม
น้ัน การชำระเงินของบริษัทจะเป็นตามเงื่อนไขในสัญญาซ้ือหุ้น ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีการชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวประมาณ 6% ของ
มูลค่าเข้าซ้ือหุ้นท้ังหมด  


